

Số: /CT-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## CHỈ THỊ

### Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trong những tháng đầu năm 2024, các cấp, các ngành và các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Kết quả 07 tháng đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt được những kết quả tích cực; đến hết ngày 31/7/2024 giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của cả tỉnh đạt 7.085,7 tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch, cao hơn 13,3% so với cùng kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương 30 chủ đầu tư, địa phương<sup>1</sup> đã nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả giải ngân kế hoạch trên mức tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh; đồng thời, nghiêm khắc phê bình 18 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh<sup>2</sup>.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 31/7/2024, vẫn còn 88 dự án, nhiệm vụ giải ngân chưa đảm bảo theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (trong đó có 16 dự án, nhiệm vụ giải ngân 0 đồng, 30 dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch); 44 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư từ năm 2021 trở về trước song đến nay vẫn còn vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; còn 19 dự án có thời gian thực hiện từ 2022 - 2025 nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) (*Có các Phụ lục tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo*).

<sup>1</sup> 09 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Công thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Trường THPT chuyên Lam Sơn. 19 UBND cấp huyện: Yên Định, Quảng Xương, Thiệu Hóa, TP Sầm Sơn, TX Bim Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn, Như Xuân, Bá Thước, Đông Sơn, Thọ Xuân, Vinh Lộc, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Nông Công, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Quan Hóa, Thường Xuân. 02 đơn vị khác: Liên minh hợp tác xã, Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng.

<sup>2</sup> 10 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban Dân tộc; Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 08 UBND cấp huyện: TP Thanh Hóa; TX Nghi Sơn; các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn, Mường Lát, Như Thanh, Ngọc Lặc, Hà Trung.

Việc giải ngân vốn năm 2024 và công tác chuẩn bị đầu tư chậm có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của một số chủ đầu tư và địa phương chưa được phát huy đầy đủ, chưa chủ động, quyết liệt; các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; sự phối hợp giữa các cơ quan có lúc còn chưa chặt chẽ, còn lúng túng; công tác kiểm tra, đôn đốc có lúc chưa hiệu quả.

Nhằm nâng cao năng lực hấp thụ vốn vào nền kinh tế, hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 sang năm 2025, bị hủy dự toán, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

### 1. Nhiệm vụ chung

*a) Phát động những tháng cao điểm về "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024", với mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt trên 95% theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; thời gian thực hiện: từ ngày 31/8/2024 - 31/12/2024 để các cấp, các ngành và các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.*

*b) Khẩn trương, chủ động có những giải pháp quyết liệt, phù hợp và linh hoạt hơn; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; làm việc nào dứt việc đó; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và nút thắt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch năm 2024 theo quy định.*

*c) Thực hiện nghiêm và hiệu quả "5 quyết tâm", "5 đảm bảo" trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024, cụ thể:*

*- 5 quyết tâm:* (1) Quyết tâm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công; (2) Quyết tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân; (3) Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và các phát sinh trên thực tế, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; (4) Quyết tâm đổi mới phương pháp, cách làm, ứng dụng giải pháp công nghệ mới, hiện đại, tăng cường chuyên đổi số; (5) Quyết tâm bám sát thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

**- 5 đảm bảo:** (1) Đảm bảo đủ nguyên vật liệu, nhất là cát, sỏi, đá, đất đắp nền... để phục vụ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, liên vùng, đường ven biển; (2) Đảm bảo số lượng nhân lực, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, đủ tâm, đủ tầm để phân công thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác giải ngân vốn đầu tư công; (3) Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân, trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; (4) Đảm bảo quản lý đầu tư công đúng quy định, không kéo dài thời gian thực hiện dự án làm tăng tổng mức đầu tư dự án, gây thất thoát vốn, giảm hiệu quả đầu tư; (5) Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo mục tiêu, quy hoạch đề ra và đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong triển khai thực hiện các dự án.

**d)** Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cấp tỉnh và cấp huyện. Từng Tổ công tác phải tập trung đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; xác định cụ thể nguyên nhân, vướng mắc, bảo đảm rõ ràng, thực chất, chỉ rõ vướng mắc ở dự án nào, khâu nào để Tổ trưởng Tổ công tác cũng như thành viên Tổ công tác xem xét, xử lý.

**đ)** Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức quản lý đầu tư công; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng, sợ trách nhiệm; khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

## **2. Nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp, từng ngành, chủ đầu tư, đơn vị**

### **a) Các chủ đầu tư**

- Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để chấn chỉnh ngay những bất cập, hạn chế; đôn đốc các nhà thầu và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án; sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 theo quy định tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024, đặc biệt là 16 dự án giải ngân 0 đồng và 30 dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch; phải ưu tiên giải ngân hết kế hoạch vốn các năm trước (năm 2022 và năm 2023) được kéo dài sang năm 2024 trước khi giải ngân kế hoạch vốn năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành các dự án đã được cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các chủ đầu tư,

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của đơn vị, địa phương mình. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, phải hủy dự toán, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp và tổ chức khởi công tất cả các dự án đã có đủ hồ sơ, thủ tục và được giao vốn theo quy định. Đối với các dự án chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), chủ động có biện pháp giải quyết các vướng mắc; rà soát kỹ chất lượng hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật).

- Đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và Kho bạc Nhà nước cấp huyện làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán; không để dồn thanh toán vào cuối năm.

- Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn của các dự án và có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân nhanh, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

- Giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo thực chất, không lạm dụng việc tạm ứng hợp đồng. Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11434/UBND-THKH ngày 07/8/2024.

### ***b) UBND các huyện, thị xã, thành phố***

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là nút thắt trong triển khai thực hiện dự án cần tập trung tháo gỡ, nhất là 44 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư từ năm 2021 trở về trước nhưng chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị chính đáng của người dân liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chủ đầu tư tính toán đầy đủ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tránh xảy ra vướng mắc và chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện; không để xảy ra tình trạng dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, bắt đầu tổ chức thi công nhưng không có mặt bằng sạch để thực hiện.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024 do cấp huyện quản lý; ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách cấp huyện quản lý cho các dự án đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Chủ động hướng dẫn UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2024 của cấp xã quản lý.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quyết toán dự án, tập trung xử lý dứt điểm các dự án vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành và bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4127/UBND-KTTC ngày 27/3/2024, số 5450/UBND-THKH ngày 19/4/2024 và số 10362/UBND-THKH ngày 19/7/2024.

**c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh** tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND cấp huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang năm 2024 và năm 2024 của 03 chương trình MTQG, đảm bảo giải ngân hết vốn trước ngày 31/12/2024. Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn theo quy định.

**d) Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Công thương** thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thực hiện hướng dẫn, xử lý hồ sơ liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, tham mưu xử lý đảm bảo chất lượng và tiến độ; phối hợp có hiệu quả với các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để xử lý nhanh các thủ tục hành chính liên quan các dự án; không gây khó khăn, phiền hà cho các chủ đầu tư, đơn vị liên quan trong quá trình thẩm định.

**đ) Sở Tài nguyên và Môi trường**

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Thực hiện hướng dẫn theo thẩm quyền và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai mới có hiệu lực thi hành trong thời gian qua.

- Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các khu vực mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, chấn chỉnh các đơn vị được cấp phép thực hiện việc khai thác theo đúng thiết kế mỏ được duyệt.

### ***e) Sở Xây dựng***

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng (hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung quy hoạch các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, đảm bảo đủ nhu cầu vật liệu, đáp ứng tiến độ thi công của các dự án, công trình lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

***g) Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa*** thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai kiểm soát chi, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi; giải quyết thanh toán kế hoạch vốn ngay cho dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, trong đó hướng dẫn các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải ưu tiên thanh toán đối với kế hoạch vốn năm 2022, năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024.

### ***h) Sở Tài chính***

- Tham mưu cho UBND tỉnh có các giải pháp tăng thu ngân sách nhằm bảo đảm đủ nguồn vốn năm 2024 thanh toán cho các dự án. Chủ động đôn đốc, kiểm tra và giám sát các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

- Hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định. Đối với các dự án đã quyết toán các hạng mục công trình nhưng chưa quyết toán toàn bộ dự án, sau khi dự án hoàn thành, hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ quyết toán toàn bộ dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định. Kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

### ***i) Sở Kế hoạch và Đầu tư***

- Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị triển khai hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, đảm bảo sớm giải ngân hết kế hoạch vốn theo quy định. Tổng hợp tình hình giải ngân vốn năm 2024 của cả tỉnh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh đảm bảo theo quy định.

**k) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội** tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ nêu trên; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy (để chỉ đạo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**